

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thay đổi lãnh đạo ở Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017 – Hôm nay, Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (**UpCOM: MSR**, “Masan Resources” và “Công ty”) chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Craig Richard Bradshaw làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Masan kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2017.

Ông Bradshaw sẽ kế nhiệm ông Dominic John Heaton, người đã được bổ nhiệm trở thành Giám đốc Sáng kiến Chiến lược. Ông Heaton sẽ tiếp tục là thành viên của Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan.

Ông Heaton đã dẫn dắt phát triển dự án Núi Pháo trong hơn bảy năm qua, và đã biến Núi Pháo từ một dự án mỏ chưa triển khai trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu. Núi Pháo hiện nay chiếm 38% nguồn cung trên thị trường vonfram toàn cầu (ngoài Trung Quốc).

Ông Heaton nói: *“Tôi rất tự hào với công việc mà chúng ta đã làm nhằm đưa Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường vonfram qua việc áp dụng các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, tôi muốn tập trung vào việc nâng tầm Công ty để dẫn đầu thị trường vonfram toàn cầu, đồng thời hỗ trợ Craig trong vai trò mới của ông là Tổng Giám đốc”*.

Ông Bradshaw hiện cũng là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo, dự án chính của Masan Resources, nơi ông chịu trách nhiệm điều hành và tối ưu hoá một trong những nhà máy chế biến sâu vonfram lớn nhất và phức tạp nhất thế giới, đồng thời là nhà máy chế biến vonfram mới đầu tiên ngoài Trung Quốc trong hơn một thập niên.

Dưới sự lãnh đạo của ông, chi phí hoạt động của Núi Pháo đã giảm hơn 30% mỗi tấn kể từ khi mỏ được đưa vào hoạt động. Núi Pháo không chỉ là một trong những dự án làm đúng và hiệu quả nhất trên thế giới (tính theo đơn vị chi phí hoạt động), dự án này còn hoạt động theo những tiêu chuẩn cao nhất trong nước lẫn quốc tế về môi trường, cộng đồng và sức khoẻ và an toàn lao động.

Ông Bradshaw cho biết: *“Núi Pháo đã phát triển từ một công ty khai khoáng đơn thuần thành một công ty hoá chất chế biến sâu có tầm quan trên toàn cầu. Tuy vậy, chúng tôi đặt mục tiêu phải hoàn thiện chuỗi giá trị vonfram bằng việc phát triển công nghệ dẫn đầu và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Nếu chúng ta đạt được những mục tiêu đó, Masan sẽ thật sự khai mở giá trị to lớn cho Việt Nam và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công nghệ”*.

Việc bổ nhiệm ông Bradshaw chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2017.

GỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN

Masan Resources là một trong những công ty khai thác tài nguyên và chế biến khoáng sản hàng đầu thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, hiện đang vận hành dự án mỏ đa kim Núi Pháo đẳng cấp thế giới ở miền Bắc. Núi Pháo là mỏ vonfram đang hoạt động lớn nhất thế giới về trữ lượng và là dự án vonfram mới đầu tiên của ngành công nghiệp khai khoáng được đưa vào nghiệm thu vận hành trong hơn một thập kỷ qua. Masan Resources cũng là nhà sản xuất florit và bismut lớn trên thế giới. Tầm nhìn của Masan Resources là nhằm chứng tỏ với thế giới rằng một công ty Việt Nam có thể dẫn dắt sự thay đổi của thị trường vonfram toàn cầu.

LIÊN HỆ:

(Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích)

Tanveer Gill

T: +848 6256 3862

E: tanveer@msn.masangroup.com

(Dành cho truyền thông)

Van Nguyen

T: +848 6256 3862

E: van.nguyen@msn.masangroup.com

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan Resources có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những nhận định tương lai này, bao gồm cả những kỳ vọng của Masan Resources, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn và những yếu tố minh định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Resources, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan Resources khác biệt rất lớn so với những nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai, Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai.